



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เสนอรับ.ใหม่เร่งปฏิรูปการเมือง ร่างรธน.ใหม่โดยเร็ว

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า คนไทยจะได้รัฐบาลใหม่ มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย แต่รัฐบาลใหม่ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่การเมืองใหม่ จะเห็นว่รัฐบาลชุดใหม่ที่มีนายสมชาย เป็นนายกนั้นยังเป็นชั้นเดิม โดยมีพรรคพลังประชาชนกุมอำนาจใหญ่ ดนอยากเสนอว่าหากรัฐบาลโดยการนำทีมของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไม่ปรับวิกฤติการเมือง จะเกิดปัญหาตามขึ้นมาอีก วิกฤติการณ์การเมืองไทยนั้น มีเงื่อนไขที่ต้องรีบปฏิรูปการเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นภายใน 6 เดือน โดยผ่านการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงซึ่งก็คือบรรดานักการเมือง ไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ตลอดถึงพันธมิตรต้องถอยออกมา

"ต้องให้อำนาจการปฏิรูปการเมืองกับภาคประชาชน ภาคสังคม สื่อ นักวิชาการที่ไม่ผูกติดกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรดานักการเมือง และพันธมิตร อีกทั้งต้องมีนักวิชาชีพในสายต่างๆ ด้วย อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องเชิญสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 50 และสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 40 ต้องเข้ามาร่วมให้ความคิดเห็น ว่าข้อดีของรัฐธรรมนูญปี 40 และรัฐธรรมนูญปี 50 มันจะทำให้การปฏิรูปการเมืองไปได้เร็ว และทำให้การร่างรัฐธรรมนูญถูกร่างโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดทั้งสิ้น ส่วนเจ้าภาพหรือสถาบันที่ควรจะเข้าร่วมดำเนินการในเรื่องนี้ผมขอเสนอให้สถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเป็นเจ้าภาพ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว จึงจะเชิญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่นพันธมิตร รัฐบาล ฝ่ายค้าน องค์กรอิสระต่างๆ กรรมการสิทธิมนุษยชน กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการได้เข้าร่วมดูรัฐธรรมนูญภาคประชาชนอีกครั้ง" รองอธิการบดี มศว กล่าว

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การเสนอให้มีการทำประชามติว่าจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ตนไม่สนับสนุน เพราะการทำประชามติมันไม่เกิดประโยชน์ มันยากเกินไป อีกทั้งประชาชนก็อ่านรัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่ไหว มันเยอะมาก มันยากและประชาชนเขาก็เชื่อมโยงกับบางเรื่องไม่ได้การปฏิรูปการเมืองใหม่โดยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นจะทำให้ยุติความขัดแย้งเป็นฝักเป็นฝ่ายได้ ทั้งรัฐบาลชุดนี้ต้องทำให้ประชาชนเห็นว่ามีเจตนาที่จะปฏิรูปการเมืองและต้องทำให้เสร็จภายใน 6 เดือน จึงจะประกาศยุบสภาและเลือกตั้งให้โดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ภาคประชาชนเข้ามาร่วมร่าง ไม่ควรยุบสภาตอนนี้แต่ต้องยุบหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ เชื่อว่าการแก้ปัญหาด้านแนวคิดนี้จะทำให้ผู้ร่วมชุมนุมลดจำนวนลงได้